

ประวัติการจัดตั้ง ศูนย์กู้ชีพบ้านแม่เช่า
เทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า ตำบลแม่เช่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑. ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์ (ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า)



๒. ชื่อศูนย์

ศูนย์กู้ชีพบ้านแม่เช่า (ตั้งตามชื่อเทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า)

๓. ประวัติโดยย่อ

กู้ชีพบ้านแม่เช่า เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๕ ตำบลแม่เช่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๒.๕๔ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้าน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑บ้านสบข่า และ หมู่ ๕ บ้านแม่เช่า มีนายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าศูนย์โดยตำแหน่ง ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๗ คน โดยได้ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานทุกคน มีรถลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ประเภทรถตู้พยาบาล จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ขท ๑๘๑๙ เชียงใหม่ ผ่านการตรวจมาตรฐานในระดับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ออกให้บริการ รับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า และพื้นที่ใกล้เคียงตามศูนย์สั่งการโรงพยาบาลฝาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ประวัติการจัดตั้ง ศูนย์กัญชีพบ้านแม่เช่า
เทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า ตำบลแม่เช่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า

หมู่ที่	จำนวนประชากร		รวม	ครัวเรือน
	ชาย	หญิง		
1	283	312	595	292
5	689	690	1,379	569
รวม	972	1,002	1,975	861

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

1.2 พื้นที่

เทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 2.54 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1บ้านสบเช่า และหมู่ 5 บ้านแม่เช่า

1.3 สถานบริการสาธารณสุข

1.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เช่า 1 แห่ง

1.2.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า งานแพทย์ฉุกเฉิน 1 แห่ง

2. โลโก้

ใช้โลโก้ประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า



3. ชื่อศูนย์

ศูนย์กัญชีพบ้านแม่เช่า ตั้งตามชื่อเทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า

4. ที่มาของศูนย์กู้ชีพบ้านแม่ข่า

ตาม พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่าเพื่อส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม และความจำเป็นของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) สนับสนุนและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เรื่อง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ ทั้งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาในสถานพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาล และถูกกำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินงานและบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยการป้องกันให้การเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นน้อยที่สุด และให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทันที่

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่และความพร้อมในการให้บริการ จึงกำหนดนโยบาย ริเริ่มจัดตั้งศูนย์กู้ชีพบ้านแม่ข่าขึ้น ดังนี้

พ.ศ. 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ขออนุมัติจัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี

พ.ศ. 2558 ได้จัดซื้อรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขท 1819 จำนวน 1 คัน ตามโครงการฯ แต่เนื่องจากงบประมาณตามโครงการ ไม่เพียงพอในการจ้างเหมาบริการ จึงจัดส่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฐมพยาบาล และ

ช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) จำนวน 12 คน เมื่อผ่านหลักสูตรแล้ว สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงออกหนังสือรับรอง ที่ ชม 0032.203/1/112 ให้เทศบาลตำบลบ้านแม่ข้าเข้าร่วมในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดยมีผู้ปฏิบัติงาน 12 คน รถลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน ขท 1819 เชียงใหม่ ผ่านการตรวจมาตรฐานในระดับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุจริง ซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะในเวลาราชการ







ผู้บริหารงานแพทย์ฉุกเฉิน



ผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ 1



พ.ศ. 2559 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานของระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด เชียงใหม่ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขออนุมัติงบประมาณและ ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 8 คน ผลจากการคัดเลือกมีผู้ที่ผ่านการอบรม (EMR) มาแล้วจำนวน 2 คน และไม่รับการ อบรม (EMR) 6 คน เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จึงส่งรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมฯ จำนวน 6 คน เข้ารับการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) ของสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างรอผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ 2 ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ นั้น ผู้ปฏิบัติงานชุดที่ 1 ได้สับเปลี่ยนออกให้บริการเฉพาะเวลาราชการไปพลาง

พ.ศ. 2560 ได้เปิดศูนย์กู้ชีพที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยมี ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงานกู้ชีพเดิมจำนวน 8 คน ขอสละสิทธิ์การจ้างงาน จำนวน 2 คน ปัจจุบัน จึงมีผู้ปฏิบัติงานจำนวน 6 คน

ผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ 2

